



ที่ ศธ ๐๕๘๖.๑๐๒๐/๒๓๖

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารโครงการสัมมนา

จำนวน ๑ ชุด

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เล็งเห็นว่า สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งการประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู , ครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก ทั้งในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักการ รูปแบบและวิธีการการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจากเดิม ที่ประเมินผลงานโดยเน้นทางวิชาการมาเป็นการประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานจริงในแต่ละปี ที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

ในการนี้สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้จัดทำ โครงการสัมมนา “ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ” ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโดยตรงมาเป็นวิทยากรบรรยาย ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ๒๘ (๑) สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัด จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการนี้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อมอบหมายและอนุมัติให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการดังกล่าว (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

/สถาบัน...

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถาบันบริการวิชาการแห่งมทร.อีสาน
โทร ๐๘๐-๐๕๖๗๙๙๐ คุณปนัดดา
อีเมล unisearch.rmuti@gmail.com